

**ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC**

---

**ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG**

**ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRUNG THÀNH**  
**(THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN) LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN**  
**KINH TẾ - XÃ HỘI TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2019**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

**THÁI NGUYÊN, NĂM 2020**

**ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC**

---

**ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG**

**ĐẢNG BỘ PHÒNG TRUNG THÀNH**  
**(THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN) LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN**  
**KINH TẾ - XÃ HỘI TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2019**

**Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam**

**Mã số: 8229015**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

**Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Hằng Nga**

**Thái Nguyên, năm 2020**

## MỤC LỤC

	Trang
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề	3
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu	7
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	8
5. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu	9
6. Đóng góp của luận văn	10
7. Kết cấu của luận văn	11
<b>Chương 1: ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRUNG THÀNH LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI (2010 - 2015)</b>	12
1.1. Những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ phường Trung Thành trong phát triển kinh tế - xã hội	12
<i>1.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Trung Thành</i>	12
<i>1.1.2. Thực trạng kinh tế - xã hội phường Trung Thành trước năm 2010</i>	18
<i>1.1.3. Chủ trương của Đảng bộ các cấp về phát triển kinh tế - xã hội</i>	25
1.2. Chủ trương của Đảng bộ phường Trung Thành về phát triển kinh tế - xã hội (2010 - 2015)	31
1.3. Đảng bộ phường Trung Thành chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội (2010 - 2015)	34
<i>1.3.1. Chỉ đạo phát triển kinh tế</i>	34
<i>1.3.2. Chỉ đạo phát triển văn hóa - xã hội</i>	38

Tiểu kết chương 1	42
Chương 2: ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRUNG THÀNH LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI (2015 - 2019)	44
2.1. Yêu cầu mới trong phát triển kinh tế - xã hội phường Trung Thành (2015 - 2019)	44
2.2. Chủ trương của Đảng bộ phường Trung Thành về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (2015 - 2019)	48
2.3. Đảng bộ phường Trung Thành chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (2015 - 2019)	51
2.3.1. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế	51
2.3.2. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội	54
Tiểu kết chương 2	63
Chương 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM	65
3.1. Nhận xét quá trình Đảng bộ phường Trung Thành lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội (2010 - 2019)	65
3.1.1. Ưu điểm	65
3.1.2. Hạn chế	69
3.2. Một số kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ phường Trung Thành lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội (2010 - 2019)	74
Tiểu kết chương 3	83
KẾT LUẬN	85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	88
PHỤ LỤC	93

## DANH MỤC CÁC BẢNG

	Trang
Bảng 2.1. Tổng hợp giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2015 - 2019	53
Bảng 2.2. Tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” giai đoạn 2015 - 2019	58
Bảng 2.3. Tổng hợp các chỉ tiêu chính sách xã hội giai đoạn 2015 - 2019	59
Bảng 2.4. Tổng hợp các chỉ tiêu an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2019	62

## MỞ ĐẦU

### 1. Lý do chọn đề tài

Kinh tế - xã hội có vai trò rất quan trọng và được coi là nhân tố quyết định bộ mặt của mỗi quốc gia trên thế giới. Không phân biệt chế độ chính trị, đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội đã trở thành mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển của các nước.

Ở Việt Nam, trải qua các cuộc kháng chiến thần thánh chống xâm lược, năm 1975, đất nước được thống nhất nhưng hậu quả của chiến tranh để lại hết sức nặng nề. Nền kinh tế giảm sút, số người không có việc làm lớn, đời sống nhân dân khó khăn. Đứng trước thực trạng đó, để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, nước ta chỉ có một con đường duy nhất là tiến hành công cuộc đổi mới đất nước với ba chương trình kinh tế trọng điểm: Lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Với những nỗ lực và cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, công cuộc đổi mới đã thu được những kết quả bước đầu, từng bước giải quyết được tình trạng khó khăn về kinh tế - xã hội. Đến nay, đã trải qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã xây dựng được một cơ cấu kinh tế - xã hội hợp lý, từng bước đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước. Tuy nhiên, xét trên từng địa bàn lãnh thổ, sự phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi phải có một cơ cấu kinh tế - xã hội hợp lý và phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi vùng, mỗi địa phương.

Trung Thành là một phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Theo số liệu năm 2019, phường có diện tích là 319,57 ha và có 14.749 nhân khẩu. Lúc mới thành lập, Trung Thành là một địa bàn thuần nông với 80% dân số làm nông nghiệp. Phường chưa có một cơ cấu kinh tế - xã hội hợp lý, nền kinh tế còn chậm phát triển, lao động không có việc làm, tệ nạn gây ra bất ổn

xã hội, đời sống nhân dân hết sức khó khăn. Nhiệm vụ xây dựng và phát triển Trung Thành được Đảng bộ và chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm sâu sắc. Trong quá trình từng bước phát triển, nhờ vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ phường Trung Thành đã xây dựng được một cơ cấu kinh tế - xã hội hợp lý, tập trung phát triển các ngành kinh tế chủ đạo như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xây dựng. Những năm qua, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong phường đã tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội một cách tích cực và đạt được những kết quả to lớn trong công tác xóa đói giảm nghèo, được đánh giá là đơn vị phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chuyển dịch kinh tế nhanh theo hướng công nghiệp hóa. Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng bộ phường, cùng với truyền thống đoàn kết, tinh thần lao động, sáng tạo của nhân dân các dân tộc nơi đây, Trung Thành đã có những bước tiến dài trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa thật sự tương xứng với vị trí, tiềm năng của phường. Bên cạnh những ưu điểm, sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ phường Trung Thành vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Các ngành kinh tế chưa phát huy được hết khả năng của mình, số lao động làm nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao, lao động làm công nghiệp tập trung trong khu công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên, chưa có nhiều công ty liên doanh nước ngoài, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội diễn ra chậm. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Trung Thành, thực sự cần phải có những tổng kết, lý giải nguyên nhân và đề xuất giải pháp mới, hiệu quả. Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ phường Trung Thành đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong mỗi giai đoạn, từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung về mặt chủ trương, đường lối là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng.

Xuất phát từ thực tiễn của vấn đề nghiên cứu và vị trí công tác của bản

thân, học viên quyết định chọn đề tài “*Đảng bộ phường Trung Thành (Thành phố Thái Nguyên) lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2010 đến năm 2019*” làm đề tài Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

## **2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề**

Hơn 30 năm đổi mới đất nước, nền kinh tế Việt Nam luôn giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao. Thành công trong phát triển kinh tế của Việt Nam đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, cải thiện phúc lợi xã hội. Phát triển kinh tế - xã hội và quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và là một trong những vấn đề được các nhà khoa học quan tâm. Trong những năm qua đã có rất nhiều công trình khoa học nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam với những phạm vi và mức độ khác nhau. Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu của các tác giả như: Cuốn sách “*Nâng cao chất lượng của sự phát triển kinh tế, xã hội*” do Trung tâm Thông tin - Tư liệu, thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) biên soạn và xuất bản năm 2010. Cuốn sách gồm 3 phần, trong đó phần 3 là phần chính của cuốn sách. Phần 3 tập trung phân tích chất lượng của sự phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta, theo 3 chiều cạnh chính yếu: Chất lượng tăng trưởng kinh tế, chất lượng công bằng xã hội và chất lượng gìn giữ môi trường. Cuốn sách cung cấp những số liệu, thông tin về thực trạng chất lượng phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta, chỉ ra thành tựu, yếu kém và nguyên nhân của sự yếu kém. Trên cơ sở đó, đưa ra một số kiến nghị về chính sách và biện pháp để nâng cao chất lượng của sự phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta, về từng chiều cạnh (kinh tế, xã hội, môi trường), đi đến kết luận về tổng thể công cuộc đổi mới và phát triển đất nước [1].

Cuốn “*Đảng lãnh đạo phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội thời kỳ đổi mới*” do Đinh Xuân Lý chủ biên đã làm rõ luận cứ của việc nâng cao



năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong tiến trình đổi mới trên một số lĩnh vực như giải quyết vấn đề lao động và việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm lo người có công với cách mạng, chính sách bảo hiểm xã hội... [24].

Cuốn *“Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế - xã hội từ đổi mới (năm 1986) đến nay”* được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2014. Nội dung cuốn sách đăng tải các văn kiện Đại hội, văn kiện Hội nghị Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1986 đến năm 2014. Những văn kiện này mang tính chỉ đạo đường lối trong cả một giai đoạn, một quá trình và được sắp xếp theo thời gian để bạn đọc thấy rõ quá trình bổ sung, hoàn thiện về mô hình phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách, định hướng, các nguồn lực... thực hiện mô hình kinh tế - xã hội, nhằm đáp ứng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cuốn sách cung cấp tài liệu một cách hệ thống cho các nhà lãnh đạo, nghiên cứu, quản lý quán triệt được những chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cung cấp tài liệu cho việc tổng kết 30 năm thực hiện đổi mới [4].

Cuốn sách *“ Tư duy mới về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới ”* của tác giả Lương Xuân Quý do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2015. Nội dung cuốn sách làm rõ một số vấn đề lý luận về tư duy mới phát triển kinh tế xã hội theo hướng hiệu quả và bền vững, nhằm tối ưu hóa nguồn lực trong và ngoài nước, sức mạnh của toàn dân tộc vào phát triển văn hóa - xã hội, an ninh chính trị, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh và điều kiện mới của quốc tế [28].

Cùng trong năm 2015, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cho ấn hành cuốn *“Các đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”* của tác giả Nguyễn Văn Phúc. Nội dung cuốn sách đề cập đến tình hình quốc tế và trong nước khi lựa chọn các đột phá chiến lược, sự cần thiết phải thực hiện ba đột phá chiến lược; thực trạng và quá trình xây dựng,

hoàn thiện ba đột phá chiến lược ở Việt Nam. Từ kết quả đạt được, cuốn sách chỉ ra những hạn chế và phân tích những thách thức trong thời gian tiếp sau. Tác giả đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược ở Việt Nam từ năm 2020 [27].

Cuốn sách “*Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về kinh tế tư nhân (1986-2005)*” của tác giả Phạm Thị Lương Diệu do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2016. Đây là một chuyên luận về kinh tế tư nhân dưới góc độ Lịch sử Đảng với nội dung xoay quanh chính sách phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn 1986-2005, rút ra những mặt mạnh, bài học kinh nghiệm cũng như những hạn chế [2].

Năm 2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “*Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam*” của tác giả Lê Du Phong (chủ biên). Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước “*Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam và giải pháp khắc phục*”. Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận về rào cản về thể chế kinh tế, kinh nghiệm quốc tế trong việc khắc phục các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế xã hội; phân tích thực trạng các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Từ đó, cuốn sách có những đánh giá tác động và nêu rõ nguyên nhân sinh ra các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay. Qua phân tích thực trạng, nguyên nhân cùng những dự báo tình hình quốc tế và trong nước thời gian tới, các tác giả đã mạnh dạn đưa ra quan điểm, định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm dỡ bỏ các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đến năm 2030 [26].

Ở thể loại luận án, luận văn, vấn đề phát triển kinh tế - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng đã được nghiên cứu khá nhiều. Các nghiên cứu thường đi vào từng lĩnh vực hẹp của hoạt động kinh tế hoặc đời sống xã hội, và gắn với